



ĐÔNG HƯNG

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, Huyện ủy Đông Hưng đã chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng viên.



Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra việc thực hiện dự án mở rộng đường qua xã Hà Giang.

Vừa qua, Đảng ủy xã Phú Châu tổ chức kiểm tra, giám sát (KTGS) việc thực hiện nhiệm vụ tại Chi bộ Quý Tín dựng nhân dân Phú Châu. Thông qua KTGS, những thiếu sót trong cho thành viên vay vốn phát triển kinh tế đã được chỉ ra, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục giúp Chi bộ Quý lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc đơn đốc Quý học đạt được hiệu quả hơn, đúng mục đích và đúng quy định. Ông Nguyễn Duy Thạch, Bí thư Chi bộ Quý chia sẻ: Cán bộ, nhân viên Quý thực hiện thẩm định hồ sơ vay vốn của các thành viên kỹ càng, đúng trình tự, thủ tục; trường hợp nào thẩm định qua loa, đại khái chúng tôi đều kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay. Quý thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ cho

cán bộ, nhân viên. Nhờ đó Quý đã trở thành "người trợ giúp" tài chính hiệu quả cho đông đảo bà con, nhất là các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại địa phương. Xã Phú Châu hiện có 9 chi bộ với hơn 300 đảng viên. Nhiều năm liền Đảng bộ xã được Huyện ủy Đông Hưng đánh giá đạt trong sạch, vững mạnh. Một trong những giải pháp quan trọng để đạt được kết quả đó là do cấp ủy xã luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng chí Phạm Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung tuyên truyền, quán triệt Đề án số 03-ĐA/TU đến các tổ chức cơ sở đảng, cụ thể hóa một số chương trình thực hiện đổi mới trong công tác KTGS. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tham mưu Đảng ủy xã xây dựng thêm một nội dung là kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ thôn. Từ năm 2022

đến nay Đảng ủy xã đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra chuyên đề và kiểm tra theo kế hoạch. Qua đó nhận thấy các chi bộ đều thực hiện tốt việc đổi đảng viên bị kỷ luật khắc phục sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra; tổ chức sinh hoạt nên nếp, hiệu quả, vì vậy nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đều được nâng lên. Ông Hồng Việt, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình KTGS toàn khóa giai đoạn 2020 - 2025, trọng tâm hàng năm đi sâu kiểm tra 4 nội dung theo Quy định số 14-QĐ/TU, Quy định số 15-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Không chỉ

chấp hành nghiêm kế hoạch KTGS của tổ chức đảng cấp trên, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã còn đổi mới, tăng cường KTGS tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xem xét, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Hơn 1 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cấp ủy các địa phương tích cực đổi mới phương thức, nội dung KTGS theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính. Nội dung KTGS bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, khuyết điểm, qua đó kịp thời chấn chỉnh, đồng thời ngăn chặn từ sớm biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng chí Đào Khương Duy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình KTGS cả nhiệm kỳ; hàng năm, căn cứ điều kiện thực tế địa phương điều chỉnh chương trình KTGS cho phù hợp, chú trọng KTGS những nhiệm vụ nhạy cảm, người dân quan tâm. Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng cho ủy ban kiểm tra các cấp. Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy, cán bộ làm công tác KTGS từ huyện đến cơ sở. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy huyện và cấp ủy cơ sở đã thực hiện 63 cuộc KTGS; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện 78 cuộc KTGS, bảo đảm tiến độ theo chương trình xây dựng đảng năm. Sau kiểm tra đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên (khiển trách 10, cảnh cáo 1, khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp).

Việc triển khai Đề án số 03-ĐA/TU ở Đông Hưng đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ huyện trong tình hình mới, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HIỆU NGHIỆA

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

QUỲNH PHỤ Sẵn sàng cho năm học mới

Thời điểm này, hầu hết các trường trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huy động học sinh đến lớp, sẵn sàng bước vào năm học 2023 - 2024 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Tranh thủ thời gian học sinh nghỉ hè, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non thị trấn Quỳnh Côi tập trung vệ sinh trường lớp, bàn ghế, đồ chơi, tận dụng nguyên liệu sẵn có để làm đồ chơi cho học sinh. Cô giáo Vũ Thị Diệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước thêm năm học mới, nhà trường xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm trang thiết bị cho các cháu. Ngay từ đầu năm học, nhà trường được UBND thị trấn đầu tư 3 tỷ đồng để xây dựng khối phòng chức năng, phòng hiệu bộ, đầu tư 16 màn hình thông minh ở tất cả các lớp. Bên cạnh đó, nhà trường đã tu sửa bếp ăn, phòng học, hệ thống điện nước; tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo để phục vụ cho các hoạt động của trẻ. Về chuyên môn, thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, nhà trường cử giáo viên tham gia bồi dưỡng ở tuyến trên cũng như mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn tại trường nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên để bước vào năm học mới đạt hiệu quả cao nhất.

Năm học này, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác tập huấn thay sách giáo khoa cũng được các trường chú trọng. Tại Trường Tiểu học Quỳnh Hồng, nhà trường bố trí cho cán bộ, giáo viên tập huấn thay sách lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thấy giáo Bùi Xuân Vui, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và huyện Quỳnh Phụ, nhà trường đã chủ động trong các hoạt động, chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Năm học này nhà trường được địa phương bố trí kinh phí trên 6 tỷ đồng để sửa lại nhà hiệu bộ và xây mới 4 phòng học, đến nay công trình đang gấp rút hoàn thành. Ngoài ra nhà trường tổ chức kiểm kê lại toàn bộ cơ sở vật chất, lên kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học; tổ chức vệ sinh trường lớp, cải tạo khuôn viên để đón học sinh đến trường. Đối với công tác tập huấn thay sách giáo khoa, nhà trường cử cán bộ, giáo viên tập huấn theo yêu cầu của cấp trên. Cô giáo Phan Mỹ Ngọc, giáo viên bộ môn Tiếng Anh lớp 4 tâm sự: Được nhà trường tạo điều kiện tham dự các lớp tập huấn chương trình sách giáo khoa mới giúp chúng tôi tận tình trong việc truyền đạt kiến thức mới cho học sinh.

Năm học 2023 - 2024, huyện Quỳnh Phụ có trên 47.800 học sinh ở các cấp học: mầm non, tiểu học và THCS. Bà Mai Thị Bích Nguyễn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào

trào huyện cho biết: Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, trong đó chủ động tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trường học, tuyệt đối không sử dụng cơ sở vật chất không an toàn; kiểm tra việc mua sắm, bổ sung sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, đồ dùng, thiết bị học tập; tổ chức vệ sinh trường lớp để sẵn sàng cho lễ khai giảng. Đối với việc thay sách, Phòng chỉ đạo các trường thực hiện đúng theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Các thầy cô giáo đều tham gia tập huấn, sẵn sàng cho việc tiếp nhận sách giáo khoa, tài liệu dạy học, nghiên cứu nội dung chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình của năm học 2023 - 2024 theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

Với quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của toàn ngành cũng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác chuẩn bị của các trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bước vào năm học 2023 - 2024 với niềm tin mới, khí thế mới.

NGUYỄN CƯỜNG



Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non thị trấn Quỳnh Côi tổ chức làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ.

Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hưng Hà

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn hiện có 587 hộ, 1.843 nhân khẩu. Với lợi thế nằm ở vị trí trung tâm của xã và tuyến đường ĐT.455 chạy qua là nơi giao thương hàng hóa sầm uất nhất xã nên từ lâu an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình trên, thôn đã thành lập mô hình tự quản về ANTT, ATGT, 12 tổ nhân dân tự quản và 1 mô hình chữa cháy công cộng. Ông Phan Văn Tạo, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Với phương châm "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải", trong 7 tháng đầu năm 2023, các tổ tự quản đã phối hợp với Công an xã tổ chức

hòa giải 3 vụ tai nạn giao thông; hòa giải 5 mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày; phát 587 tờ rơi tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tổ chức ký cam kết với 100% hộ dân thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ. Nhờ đó, nhiều năm liền thôn Minh Đức không xảy ra tình trạng trộm cắp, cuộc sống của người dân bình yên, bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Xã Bắc Sơn tiếp giáp với 7 xã của hai huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng; có 1,4km đường ĐT.455 và 1,7km đường ĐT.468 chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, ATGT. 18 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân BVANTQ, đạt được những kết quả tích cực. Công an xã đã điều tra, khám phá 25 vụ án hình sự, làm rõ 17 đối tượng;

triet phá 18 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; cầm hóa, giao dực 12 đối tượng hình sự; hòa giải 51 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã giáo dục tại cộng đồng 15 đối tượng vi phạm về ANTT; giới thiệu việc làm ổn định cho 16 người, đưa 12 đối tượng vi phạm về ANTT kiểm điểm trước nhân dân; rèn đức, giáo dục và yêu cầu làm cam kết 170 lượt đối tượng; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 5 đối tượng vào trung tâm cai nghiện. Đã xây dựng 7 mô hình tự quản, 5 đội dân phòng, 33 tổ nhân dân tự quản. Trung tá Nguyễn Trọng Công, Trưởng Công an xã Bắc Sơn cho biết: Đơn vị đã phát động phong trào toàn dân BVANTQ với các chuyên đề: bảo đảm ATGT đường bộ, phòng, chống ma túy, chống và bài trừ các tệ nạn xã hội... từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình có sức lôi cuốn toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa các tệ nạn

xã hội. Các mô hình hoạt động thường xuyên, nên nếp, hiệu quả. Năm 2022, xã Bắc Sơn được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua. Không chỉ xã Bắc Sơn, các địa phương trong huyện Hưng Hà đã xây dựng được 36 mô hình tự quản về ANTT, 60 mô hình tự quản về ANTT, ATGT, 3 mô hình về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, 18 mô hình về ANTT, phòng, chống ma túy, 25 mô hình về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, 19 mô hình về tệ nạn xã hội, 7 mô hình tái hòa nhập cộng đồng. 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã xây dựng và ra mắt 12 mô hình quần chúng tự quản bảo đảm ANTT ở 7 xã (4 mô hình camera giám sát ANTT; 5 mô hình tổ tự quản về ANTT, ATGT khu vực cổng trường học; 2 mô hình tổ tự quản về ANTT khu dân cư; 1 mô hình tổ tự quản giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng). Năm 2022, huyện Hưng

Hà có 98,8% khu dân cư, 100% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp được công nhận khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Hiệu quả hình thức nhất của các mô hình chính là đã khơi dậy được ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nên cấp tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đó giúp lực lượng

công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra ngay tại cơ sở. Qua đánh giá, các mô hình đều được xây dựng theo hướng thiết thực, hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần chủ động của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; tiếp tục đổi mới nội dung,

hình thức xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, tạo sự chuyển biến ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

THANH TRUYỀN



Công an xã Bắc Sơn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.